

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง	กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนให้มีการจำหน่ายสินค้า อาจขายได้น้อย ทำให้เกิดการขาดทุนได้	ชุมชนขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และล้มเลิกกิจการ	ด้านการเงิน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่	ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันภัยยาเสพติด และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ๒. จากกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวน ประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากเหตุวาทภัย อุทกภัย และอาจเกิดอัคคีภัย	๑. ด้านระเบียบกฎหมาย ๒. ด้านระเบียบกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ระบบการจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ๒. ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๑. การควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน พนักงานหนึ่งคนต้องรับผิดชอบงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และยังคงต้องปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ อีกหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า	๑. ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า	๑. ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๔

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
		๒. การสำรวจและการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๒. ปัจจัยภายนอก ไฟฟ้าสาธารณะเสียหายบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๒. ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบ้านเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ	การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	เกิดจากปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์	การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาพื้นที่สีเขียว แหล่งน้ำสาธารณะ การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลภาวะทางอากาศ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	๑. กิจกรรมการเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น และไม่มีคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง	๑. เกิดจากปัจจัยภายนอก การจัดเก็บขยะล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕ (สูง)	๑
		๒. กิจกรรมการกำจัดขยะ และการเผาถ่านในพื้นที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน	๒. เกิดจากปัจจัยภายนอก ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการลดปัญหาหมอกควันเท่าที่ควร ยังคงมีการเผาขยะกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันภายในพื้นที่	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๖